



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ราชการส่วนภูมิภาค และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง มีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ไม่ใช่ข้าราชการ มอบหมายให้ลูกจ้างทำการเงินการบัญชี	แต่งตั้งข้าราชการทำหน้าที่การเงิน และมอบหมายให้ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกบัญชีภายใต้การควบคุมกำกับของเจ้าหน้าที่การเงิน
๒	เจ้าหน้าที่การเงินไม่มีวุฒิทางการเงินการบัญชี เป็นสายวิชาชีพมาทำหน้าที่การเงิน	อบรมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ ทุก ๖ เดือน
๓	เสนอบันทึกอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบทุกขั้นตอน ให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติก่อน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม
๔	ไม่มีการตรวจสอบเอกสารฎีกาก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจ่าย	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสก่อนเสนออนุมัติจ่าย ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. หากพบว่ามีกรกระทำผิดความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๕	การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	๑. ให้มีการประชุมคณะกรรมการในหน่วยบริการ เพื่อมีมติเห็นชอบในแผนการจัดซื้อจัดจ้างกรณี นอกแผนการเงินการคลัง ๒. จัดทำแผนฯ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเห็นชอบ
๖	การบริหารงาน เงิน ไม่อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ	๑. มีคำสั่งหน่วยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. โดยผู้บริหารลงนาม ๒. เมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเชิดชัย เชื้อบัณฑิต)
สาธารณสุขอำเภอบ้านดุง